



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมประมง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖

ที่ กษ ๐๕๐๒.๔/ว ๑๙๑

วันที่

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการกรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประมงจังหวัดทุกแห่ง

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัด ฝ่ายบริหาร โดยจำแนกตำแหน่งเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ๒) กลุ่มงานสนับสนุน ๓) กลุ่มงานช่าง ๔) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ รวม ๓๕๖ สายงาน รวมทั้งกำหนดระดับชั้นงานและหน้าที่โดยย่อของ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และกรมประมงได้มี คำสั่งกรมประมงที่ ๔๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่ตามกลุ่มงาน ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตาม ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จำนวน ๓ กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานบริการพื้นฐานจำนวน ๙ ตำแหน่ง กลุ่มงาน สนับสนุน จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง และกลุ่มงานช่าง จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง รวม ๓๗ ตำแหน่ง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เกี่ยวกับการปรับ ระดับชั้นงานลูกจ้างประจำในสังกัดกรมประมงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส เป็นธรรมและมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมประมง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและ ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานในสังกัดกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการในการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับ ตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานสังกัดกรมประมงตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.fisheries.go.th/personnel> (หัวข้อลูกจ้างประจำ) อนึ่ง เนื่องจากตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดกรมประมงมีจำนวนมากและสังกัดอยู่ในหลายหน่วยงาน จึงมอบอำนาจให้ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของลูกจ้างประจำระดับ กอง/สำนัก หรือที่มีฐานะเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ วิธีการฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง

